

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.65 อ่อนค่าสุดในภูมิภาค ตลาดจับตามลประชุม BOJ-เฟด

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เช้านี้เงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 33.65 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ ที่ระดับ 33.59 บาท/ดอลลาร์

เช้านี้เงินบาทอ่อนค่าสุดในภูมิภาค ในขณะที่ค่าเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสม ทั้งแข็งค่าและอ่อนค่า เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ วันนี้ตลาดรอดูผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย โดยตลาดรอดูสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเมื่อไร

ขณะที่ภาพใหญ่ ตลาดรอดูติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คืนนี้ ซึ่งคาดว่าจะคงดอกเบี้ยเช่นกัน โดยตลาดรอดูผลการประเมินภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ ไว้ที่ 33.50 - 33.75 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 149.57 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 149.77 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0934 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0947 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 33.602 บาท/ดอลลาร์

-นายกษ แพทองธาร เรียกประชุม "รมต.เพื่อไทย" กำชับ 6 เดือนเร่งขับเคลื่อนนโยบาย สังคม.-สส.รับ คีตกชุกฟอก 24-26 มี.ค. ด้านพรรคประชาชน (ปชชน.) โหมโรง แคมเปญ "ดีแลงประเทศ" ขยับเข้าพรรค ตรีบัตต์ชัย ขณะที่พลังประชารัฐ (พปชร.) โว "บิ๊กป้อม" นำทีม 6 ขุนพลอภิปรายไม่ไว้วางใจ มั่นใจข้อมูลใหม่หนีกรัฐบาล

-สมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลกเมื่อวันที่ 18 มี.ค.68 ทะลุ 3,000 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติศาสตร์ตามที่เคยคาดการณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศปรับขึ้นมาทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดทั้งวัน โดยนับตั้งแต่เปิดตลาดช่วงเช้าจน ณ เวลา 16.40 น. ราคาปรับขึ้น 3,021.50 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ หรือ ทั้งหมด 350 บาท ส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 47,900 บาท ขายออก 48,000 บาท และทองรูปพรรณรับซื้อ 47,041.48 บาท ขายออก 48,800 บาท ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์โลก ความตึงเครียดในทะเลแดง หลังสหรัฐยืนยันจะโจมตีกลุ่มฮูตี จนกว่าจะยอมยุติการโจมตีเรือสินค้า

-ไทยพาณิชย์ คง GDP ปีนี้ 2.4% จากแรงหนุนท่องเที่ยว แจกเงินหมื่น การลงทุน-ส่งออกรับความเสี่ยง นโยบายทรมบี 2.0

-ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 0.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนม.ค.

-สกุลเงินยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (18 มี.ค.) ขานรับข่าวรัฐสภาเยอรมนีอนุมัติแผนการใช้จ่ายจำนวนมหาศาล ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงก่อนที่

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะแถลงผลการประชุมนโยบายการเงิน โดยตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันอังคาร (18 มี.ค.) เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนด้านการค้าอันเนื่องมาจากมาตรการภาษีศุลกากรของรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

-นักวิเคราะห์จาก ANZ คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะพุ่งแตะระดับ 3,100 ดอลลาร์ภายในเวลา 3 เดือน ขณะที่ UBS ตั้งเป้าราคาทองคำที่ระดับ 3,200 ดอลลาร์ในปี

-นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ขณะที่ตลาดคาดการณ์เป็นวงกว้างว่า BOJ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.50%

-นักลงทุนจับตาผลการประชุมเฟด ซึ่งจะมีการประกาศในวันพุธ (19 มี.ค.) ตามเวลาสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอดูรายงานคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) ของเจ้าหน้าที่เฟด และตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP), อัตราว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อ

-ตลาดคาดการณ์ว่า เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.25-4.50% ในการประชุมครั้งนี้ และคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงทั้งสิ้น 0.60% ในปีนี้ แม้เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนได้เตือนไม่ให้เฟดปรับอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไป และควรรอดูผลกระทบของมาตรการภาษีศุลกากรที่จะสะท้อนให้เห็นในข้อมูลเศรษฐกิจ ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้